



## วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ปี B

(วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017)

พี่น้องที่รัก ในระหว่างปีพิธีกรรมเรามีวันฉลองมากมาย เช่น วันคริสต์มาส วันปีสก้า วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล วันฉลองนักบุญอีกจำนวนมาก แต่วันนี้เป็นวันฉลองของเราทุกคน เป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในฐานะพ่อแม่หรือลูก ไม่ว่าจะมียุ่เท่าใด นี่เป็นวันฉลองของเราทุกคน เพราะเราแต่ละคนล้วนเป็นสมาชิกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง

เราทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า “กระแสรีบ” อย่างไม่รู้ที่มา เมื่อได้ยินคำนี้หลายคนมักจะนึกถึงกระแสรีบการเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชชายหญิง ซึ่งเป็นความคิดหรือความเข้าใจที่ค่อนข้างจะคับแคบเกินไป ทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนให้ทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น พ่อแม่และลูกมีกระแสรีบด้วย นั่นคือ กระแสรีบชีวิตครอบครัว กระแสรีบหมายถึงแผนการของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคน แผนการของพระองค์สำหรับคนส่วนใหญ่คือ ชีวิตครอบครัว

ผู้ที่เป็นพ่อทั้งหลายมีภาระหน้าที่สำคัญ เป็นหน้าที่ในการการหาเลี้ยงครอบครัว หน้าที่นี้ถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งเวลา ความคิด และความสามารถค่อนข้างมาก แต่ไม่ว่าท่านจะทำงานหรือประกอบอาชีพอะไรในสังคมนั้นคือ ไม่ว่าท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ชาวนา ชาวไร่ หรือชาวสวน กระแสรีบหลักของท่านคือ การเป็นสามีและพ่อของลูกๆ ในครอบครัว

เช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่เป็นแม่ สมัยนี้ต้องทำงานไม่ต่างกับผู้ที่ เป็นพ่อ หลายคนต้องทำงานนอกบ้าน ต้องทุ่มเททั้งกำลังกายและใจเพื่อช่วยเหลือครอบครัว แต่ท่านต้องไม่ลืมด้วยว่ากระแสรีบหลักของท่านคือ การเป็นภรรยาและแม่ของลูกๆ ในครอบครัว

ลูกทั้งหลาย ผู้โตวันโตคืนและสักวันหนึ่งต้องแยกตัวออกจากครอบครัวที่กำลังอยู่ขณะนี้ เพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองและสร้างครอบครัวใหม่ แต่อย่าลืมว่าเวลานี้กระแสรีบหลักของท่านคือ การเป็นลูกๆ ที่ดีของพ่อแม่ ของครอบครัวของท่าน จงทำหน้าที่ของ ลูกให้ดีที่สุด อย่าให้พ่อแม่ต้องกังวลใจหรือหนักอกหนักใจเพราะพฤติกรรมที่ไม่ดีของท่านทั้งหลาย

ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคม อนาคตของสังคมจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับสถาบันนี้ แต่ปัจจุบันสถาบันครอบครัวกำลังตกเป็นเป้าโจมตีจากการหย่าร้าง การโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่ยอมมีบุตร อิสตรีสภาพในเรื่องเพศซึ่งพยายามแยกเพศออกจากงานและความรักแท้ นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับทำนายว่าในอนาคตจะมีกฎหมายห้ามไม่ให้สามีและภรรยามีบุตรด้วยกัน เพื่อทดแทนสิ่งนี้ จะมีธนาคารน้ำเชื้อของผู้ชายและไข่ของผู้หญิง เด็กรุ่นใหม่จะเป็นเด็กหลอดแก้ว สามารถเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีและฉลาดได้ตามต้องการ หลังจากเกิดพวกเขาจะถูกนำไปเลี้ยงดูในสถาบันแห่งหนึ่งโดย

พนักงานระดับมืออาชีพของรัฐ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งงานหรือครอบครัวเหมือนที่เรามีในปัจจุบัน ถ้าเรื่องนี้กลายเป็นความจริง คงเป็นเรื่องน่าเศร้าไม่น้อย

พระศาสนจักรของเราสอนว่าการแต่งงานและครอบครัวเป็นสถาบันที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้น เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทำให้มีการแต่งงานและครอบครัว ด้วยเหตุนี้ ครอบครัวจึงเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าถาวรตลอดไป มนุษย์ไม่มีสิทธิทำลายสถาบันนี้ สังคายนาวาติกันครั้งที่สองในกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องฆราวาส ได้พูดไว้อย่างชัดเจนว่า **“ครอบครัวได้รับพันธกิจจากพระเจ้าให้เป็นสถาบันแรกและจำเป็นของสังคม”** (11) การแต่งงานและครอบครัวที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้นจึงจำเป็นสำหรับสังคมที่ดี จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในสมัยปัจจุบันเราทราบว่าความเจริญรุ่งเรืองของหลายอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตต้องมีอันสูญสลายไปเพราะการแต่งงานและครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมเหล่านั้นถูกทำลาย สังคมของเราคงไม่ต่างจากอาคารบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่เท่าใดนัก ถ้าฐานของอาคารบ้านเรือนไม่แข็งแรงและทรุดตัวลง อาคารบ้านเรือนทั้งหลายสามารถพังทลายลงมาได้เช่นเดียวกัน

ชีวิตครอบครัวเป็นงานเต็มเวลาและยากลำบาก ด้วยเหตุนี้ สังคายนาวาติกันที่สองจึงบอกว่า ครอบครัวจะทำให้พันธกิจของตนสำเร็จไป ไม่ใช่เพียงโดยทางความรักของสมาชิกที่มีต่อกันเท่านั้น แต่โดยทางการอธิษฐานภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วย การอธิษฐานภาวนาเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้ ทั้งในบ้านและพร้อมกันในวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีมิสซา โดยทางการอธิษฐานภาวนาและมิสซาเท่านั้น ครอบครัวสามารถได้รับความเข้มแข็งและความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อทำให้กระแสน้ำเรียกของตนในสังคมสำเร็จไป พ่อแม่ไม่ควรลังเลใจที่จะอธิษฐานภาวนาในบ้าน พวกเขาต้องทำมากกว่าการฟังลูกๆ อธิษฐานภาวนา พ่อแม่บางคนพยายามให้ลูกๆ อธิษฐานภาวนาทุกวันก่อนรับประทานอาหารเช้าและก่อนนอน แต่ลูกๆ ของพวกเขาไม่เคยเห็นพ่อแม่ของตนอธิษฐานภาวนาเลย จึงอธิษฐานภาวนาร่วมกับลูกๆ ของพวกเขา พยายามมาร่วมมิสซาพร้อมกัน อาจมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านทั้งหลายมีลูกๆ ที่ยังเล็กอยู่ แต่การอธิษฐานภาวนาร่วมกันในพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์สามารถช่วยเราให้เอาชนะความทุกข์ยากลำบากนั้นได้ จึงเปิดโอกาสให้พระเจ้าทำงานในตัวเรา และช่วยเหลือเรา

**พี่น้องที่รัก** เราทุกคนต้องอธิษฐานภาวนาเพื่อความสำเร็จของชีวิตครอบครัว แม้ว่าเราบางคนอาจจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็ตาม ความผาสุกของสังคม ประเทศชาติ และพระศาสนจักรของเราขึ้นอยู่กับความสำเร็จของชีวิตครอบครัวนี้แหละ จำไว้เสมอว่าเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตครอบครัวล้มเหลว จะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแก่สังคม ประเทศชาติ และพระศาสนจักรอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ดังนั้น ในโอกาสที่เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ให้เราขอพระเจ้าโปรดอวยพรชีวิตครอบครัวเป็นพิเศษ ให้ทุกครอบครัวในโลกนี้มีความอบอุ่นและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และให้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับครอบครัวของเราแต่ละคนในเรื่องความรัก ความไว้วางใจในพระเจ้า ความเห็นอกเห็นใจ และการช่วยเหลือผู้อื่น **ขอพระอวยพรพี่น้องทุกคน**